

# สายการบินเจ้อเจียง หลง ลงนามในบันทึกความ เข้าใจเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 จำนวน 20 ลำ



สายการบินเจ้อเจียง หลง ซึ่งมีฐานการบินอยู่ที่หางโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูลเอ320 จำนวน 20 ลำ ประกอบด้วย เครื่องบินเอ320ซีโอ จำนวน 11 ลำ และเครื่องบินเอ320นีโอ จำนวน 9 ลำ ทั้งนี้สายการบินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (Civil Aviation Administration of China: CAAC) เพื่อให้สามารถดำเนินเที่ยวบินสำหรับขนส่งผู้โดยสารแล้ว



บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้รับการลงนามโดย มร. ลิว ยี่ ประธานสายการบินเจ้อเจียง หลง และ มร. ฟาบริซ เบรจีย่ ประธานและประธานกรรมการบริหารแอร์บัส ณ งานมหกรรมการบินแห่งชาติของจีน ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง

“เครื่องบินตระกูล เอ320 นับเป็นเครื่องบินที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับสายการบินที่เพิ่งเริ่มต้นให้บริการ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือ มีความคุ้มค่าทางการลงทุน มีความเหมาะสมของพื้นที่ภายในตัวเครื่องและเครื่องบินแต่ละรุ่นมีองค์ประกอบพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการฝึกอบรมและซ่อมบำรุงให้แก่เหล่าผู้ประกอบการอีกด้วย” มร. ลิว ยี่ ประธานสายการบินเจ้อเจียง หลง กล่าวพร้อมเสริมว่า “ผมเชื่อว่า เครื่องบินแอร์บัส เอ320 จะช่วยให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรอบๆ เมืองหางโจวได้”

“ความมุ่งมั่นครั้งนี้ของสายการบินเจ้อเจียง หลง ถือเป็นอีกหนึ่งเสียงแห่งความนิยมที่มีให้กับเครื่องบินตระกูล เอ 320 ทั้งรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์แบบปัจจุบันและรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่” มร. ฟาบริซ เบรจีย่ ประธานและประธาน กรรมการบริหารแอร์บัส กล่าวและเสริมว่า “จากการที่สายการบินเจ้อเจียง หลง มีฐานการบินอยู่ในตะวันออกของ ประเทศจีน อันเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง ประกอบกับสมรรถนะของ เครื่องบินตระกูล เอ320 ทำให้มั่นใจได้ว่าสายการบินจะมีอนาคตที่สดใสและช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจใน ภูมิภาคนี้ของจีนได้อย่างแน่นอน”

สายการบินเจ็ทเจ็ยง หลง มีกำหนดการเริ่มดำเนินการใน พ.ศ. 2556 นี้ โดยเริ่มให้บริการผู้โดยสารด้วยเส้นทางบินภายในประเทศจากเมืองหางโจว ไปยังสนามบินชั้นนำ เช่น ฉิงตู ฉงชิ่ง เซนเซินและซีอาน ทางสายการบินมู่ฉันที่จะเปิดให้บริการเที่ยวบินต่างประเทศภายใน 3- 5 ปี

เครื่องบินเอ320นีโอ ถูกนำเสนอเป็นหนึ่งในทางเลือกของเครื่องบินตระกูล เอ320 ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงโฉมใหม่และติดตั้งอุปกรณ์ปลายปีกขนาดใหญ่อย่าง “ชาร์คเล็ท” ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงลงถึงร้อยละ 15 โดยสถิติจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 เครื่องบินนีโอ มียอดสั่งซื้อ 2,348 ลำจากลูกค้า 42 ราย ครองตำแหน่งจ้าวตลาดและเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ทำยอดขายได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เครื่องบินตระกูล เอ320 ครองตำแหน่งสายเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีและมีความทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยยอดสั่งซื้อมากกว่า 9,800 ลำ โดยเครื่องบินกว่า 5,700 ลำ ได้ทำการส่งมอบแก่ลูกค้าเกือบ 390 รายทั่วโลกแล้ว